

7 มิถุนายน 2561

เรื่อง ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์

ระหว่างบริษัท กันยงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท มิตรชุบิชิ อิเล็กทรอนิกส์ คอร์ปอเรชั่น

เรียน กรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

บริษัท กันยงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)

ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 ได้อนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันเรื่องการชำระค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ระหว่างบริษัทฯ และบริษัท มิตรชุบิชิ อิเล็กทรอนิกส์ คอร์ปอเรชั่น (MELCO) โดยกำหนดค่าตอบแทนตามรายการที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 4 ของรายได้จากการขาย ในระยะเวลาการทำรายการตั้งแต่ 1 เมษายน 2557 ถึง 31 มีนาคม 2562 นั้น

ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ได้นำเสนอการต่อสัญญาการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับการชำระค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ดังกล่าว โดยกำหนดค่าตอบแทนตามรายการที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 4 ของรายได้จากการขาย โดยต่อสัญญาฯ ดังกล่าวในระยะเวลาการทำรายการตั้งแต่ 1 เมษายน 2562 ถึง 31 มีนาคม 2567

รายการดังกล่าวข้างต้น เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่ไม่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยมีขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ซึ่งบริษัทฯ จะต้องดำเนินการขอมติอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย นายจักษ์ชัย พานิชพัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ นายอรรถกฤษ วิสุทธิพันธ์ และนายธนบดี กุสินทร์เกิด กรรมการตรวจสอบ ได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ซึ่งได้พิจารณาสอบทานการต่อสัญญาการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวและมีความเห็นต่อการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวดังต่อไปนี้

1. การเข้าทำรายการดังกล่าวมีความเหมาะสมผล เนื่องจาก

- 1.1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการปรับปรุงคุณภาพมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ซึ่งมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง และการปรับปรุงคุณภาพให้สอดคล้องกับข้อกำหนดหรือมาตรฐานต่างๆ ในตลาด อาทิ มาตรฐานความปลอดภัย การประหยัดพลังงาน และการรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น บริษัทฯ มีความจำเป็นที่พึงพาการพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก MELCO ซึ่งเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและเครื่องหมายการค้า จึงเป็นการทำรายการที่มีความเหมาะสมผล

- 1.2 การพัฒนาคุณภาพและการออกแบบผลิตภัณฑ์ถือเป็นจุดสำคัญในการสร้างประสิทธิภาพและขีดความสามารถการแข่งขันกับสภาวะตลาดปัจจุบันและการรักษาส่วนแบ่งการตลาดและภาพลักษณ์ของแบรนด์ “มิตซูบิชิ อิเล็กทริก” ให้แข็งแกร่ง ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ประสบผลสำเร็จในด้านการขายของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เพิ่มสูงขึ้นจากผลของการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง และจัดอยู่ในกลุ่มผู้นำผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีส่วนแบ่งตลาดระดับสูงด้วย ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนจาก MELCO ที่มีศักยภาพและความพร้อมช่วยเหลือในการเสริมประสิทธิภาพและความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง
- 1.3 การพัฒนาคุณภาพ รูปแบบ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยของผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ ๆ ที่ตอบสนองความต้องการในแต่ละตลาดอย่างต่อเนื่อง เป็นความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการสร้างโอกาสการแข่งขันและการขยายการขายผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ไปยังตลาดใหม่ๆ เพื่อเพิ่มรายได้ของบริษัทฯ ให้มีความมั่นคงของธุรกิจต่อไป

2. ความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขของการเข้าทำรายการดังกล่าว

- 2.1 บริษัทฯ มีสัดส่วนค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อรายได้จากการขาย ที่มีความสมเหตุสมผล เมื่อเทียบกับสัดส่วนค่าวิจัยและพัฒนาต่อรายได้จากการขาย ในอุตสาหกรรมเดียวกันในสายงานธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และบริษัทฯ ได้รับประโยชน์ในการสร้างรายได้และรักษาส่วนแบ่งการตลาดจากการที่บริษัทฯ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาด
- 2.2 บริษัทฯ ได้รับสิทธิในการผลิตและจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า ภายในบ้านภายใต้เครื่องหมายการค้า “มิตซูบิชิ อิเล็กทริก” จากการทำสัญญาการรับความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค กับ MELCO ที่มีกำหนดสัญญา 5 ปีและต่ออายุสัญญาคราวละ 5 ปี MELCO จะให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค เทคโนโลยีการผลิต และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ โดยบริษัทฯ จะจ่ายค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงตามค่าใช้จ่ายของค่าวัสดุคิป์ ค่าทดสอบ ค่าแรงงานวิศวกร และช่างเทคนิค และการต่อสัญญาฯ ในคราวนี้ ก็ถือเป็นการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่มีความต่อเนื่องของธุรกิจบริษัทฯ ซึ่งนับได้ว่าเป็นเงื่อนไขที่มีความสมเหตุสมผล

จากความเห็นดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นชอบต่อการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว และเห็นควรนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายจกั๊กชัย พานิชพัฒน์)

ประธานกรรมการตรวจสอบ